

# สตาร์ทอัพลดเรื่องปวดหัวในการหาสถานที่จัดงาน



เมื่อเร็วๆ นี้มีเว็บแอปพลิเคชันเปิดใหม่ [www.eventbanana.com](http://www.eventbanana.com) ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการหาสถานที่จัดงาน โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น งานสัมมนา ปาร์ตี้ เทรนนิ่ง งานแถลงข่าว หรือกิจกรรมนอกสถานที่อื่นๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว ที่ผ่านมามีผู้เข้าใช้บริการมีหลากหลาย เช่น Airbnb, Attradius, icloud, ฮอนด้า ลากาด้า รวมถึงกลุ่มกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและชมรมต่างๆ

Eventbanana เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสถานที่หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร ห้องประชุม Co-working Space หรือแม้แต่สถานที่พิเศษที่คุณอาจไม่เคยรู้จักมาก่อน เช่น พื้นที่จัดงานในสวน สตูดิโอ อาร์ตแกลอรี พิพิธภัณฑ์ เรือครูซ เป็นต้น ปัจจุบัน Eventbanana.com มีข้อมูลสถานที่อยู่กว่า 320 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และจะครอบคลุมเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ภายในต้นปีหน้า

การใช้บริการฟรี เริ่มต้นด้วยการเสิร์ชหาข้อมูลสถานที่บนเว็บไซต์ด้วยตัวกรองที่สร้างขึ้นสำหรับการหาสถานที่จัดงานโดยเฉพาะ อาทิ เสิร์ชหาโลเคชั่นที่สนใจ ใกล้รถไฟฟ้า/ใต้ดิน ประเภทสถานที่ งบประมาณ และความจุ เป็นต้น คุณสามารถเลือกสถานที่ที่ชอบจากนั้นกรอกรายละเอียด ระบบจะทำการส่งรีเคิวสของคุณไปยังสถานที่ทั้งหมดที่เลือกไว้เพื่อรอรับใบเสนอราคาจากเจ้าของสถานที่โดยตรงเสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวมาช่วยคัดกรองสถานที่ให้ต้องการของคุณ ด้วยฐานข้อมูลที่ครบถ้วน รับประกันว่าได้ง่ายตาย และสะดวกยิ่งขึ้น

Eventbanana เป็นสตาร์ทอัพของคนไทย ก่อตั้งโดยคุณ เอดดี้ พิสิฐุ ยาวพงศ์ศิริ คุณ แน่น ณัฐนิช ทองไกรแสน รวมถึงทีมงานซึ่งมีประสบการณ์ทำงานกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการจัดงาน คุณเอดดี้กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การซื้อของออนไลน์ ส่งสินค้า หาห้องพัก หหาร้านอาหาร ฯลฯ แต่กลับไม่มีใครแก้ไขปัญหาชีวิตที่วุ่นวายของคนจัดงานเลย ทั้งๆที่ต่างประเทศมีแพลตฟอร์มประเภทนี้มาหลายปีแล้ว สำหรับเจ้าของสถานที่สนใจจะเป็นพาร์ทเนอร์สามารถเข้าไป list venue กับเราได้ด้วยตัวเอง

ธุรกิจเกี่ยวกับการประชุมสัมมนาในประเทศไทยก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากแต่กลับไม่ได้รับความสนใจมากนัก ยังมีพื้นที่และห้องประชุมสัมมนาอีกมากมายที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์เท่าที่ควร Eventbanana.com จึงต้องการที่จะให้เกิด win-win situation สำหรับคนจัดงานและเจ้าของสถานที่อย่างแท้จริง ตั้งแต่เปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ มีผู้เข้ามาใช้บริการเพื่องานหลายประเภทเช่น อบรมอาชีพ ช่องทางทำกิน อบรม การบริหาร จัดการ งาน ฮวงจุ้ย ดูดวง งานเวิร์คช็อปนอกสถานที่ จนไปถึงงานเสวนาธรรมะ